

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ, นักลงทุนรอดิตตามผลประชุมเฟด-อีซีบี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ โดยนักลงทุนกำลังติดตามความคืบหน้าจากผู้กำหนดนโยบายการเงินในสหรัฐและยุโรป ขณะที่ผู้ลงทุนบางส่วนชะลอทำธุรกรรม ก่อนที่ตลาดการเงินไทยจะหยุดทำการวันพรุ่งนี้

*สกุลเงินของประเทศกลุ่มจี-3 ซึ่งได้แก่ ดอลลาร์ ยูโร และเยน ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังการซื้อขายที่ซบเซาในตลาดต่างประเทศ ก่อนทราบมติการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในคืนนี้ และผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพรุ่งนี้

*เฟดจะประกาศมติการประชุมในคืนนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่หลายคนก็เชื่อว่า เฟดจะวางรากฐานสำหรับการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

*ตลาดจะจับตาดูการประชุมของอีซีบีในวันพรุ่งนี้ แต่ความเห็นในแง่บวกกว่าจะมีการดำเนินการครั้งใหญ่ จางหายไปบ้าง ท่ามกลางการคัดค้านอย่างต่อเนื่องจากเยอรมนี

*กระทรวงการคลังของเยอรมนีย้ำว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจธนาคาร แก่กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป(ESM) ซึ่งอาจจะทำให้กองทุนสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยประเทศสมาชิกยูโรโซน ที่มีปัญหา ในจำนวนไม่จำกัดได้

*ข้อมูลยูโรโซนเมื่อวานนี้ ยังคงบ่งชี้ถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับมาตรการกระตุ้นใหม่ๆ จากผู้กำหนดนโยบาย โดยอัตราว่างงานของยูโร พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มใช้ยูโร

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.566 บาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.47/54 จาก 31.45/48 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.49/53 จาก 31.47/49 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2290/94 จาก 78.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.98/78.00 จาก 1.2303 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้อ้างอิงหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้(เงินบาท)คงอยู่ใน range เพราะตลาดคงรอ event(ประชุมเฟด และอีซีบี) แล้วของเราพรุ่งนี้หยุดด้วย เปิดมาไม่รู้คนอื่นจะวิ่งกันไปยังไงแล้ว นักลงทุนก็พยายามจะ square position ไว้อ่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 31.50-31.57 เนื่องจาก นักลงทุนคงไม่เข้าถือครองสถานะเงินบาทมากนัก เพราะต้องรอดูความชัดเจนจากการประชุมของเฟด และอีซีบี ในวันที่พรุ่งนี้ ขณะที่ตลาดการเงินของไทยจะหยุดทำการในวันพรุ่งนี้ด้วย

ดีลเลอร์มองว่า ตลาดในขณะนี้ได้ตอบรับคาดการณ์ว่า เฟดน่าจะขยายการใช้ดอกเบี้ยต่ำต่อไปจากสิ้นปี 57 เป็นปี 58 หรือนานกว่านั้น ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงคาดหวังว่า อีซีบีจะผ่อนคลายมาตรการออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าผิดไปจากที่คาดไว้ ก็อาจทำให้สกุลเงินต่างๆอ่อนลง และมีแรงซื้อดอลลาร์กลับคืน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้